

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *1212*/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày *05* tháng *11* năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy
giai đoạn 2021-2025 của Bộ Xây dựng**

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy;

Căn cứ Quyết định số 291/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy;

Căn cứ Quyết định số 1452/QĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025 của Bộ Xây dựng.

Điều 2. Giao Thanh tra Bộ làm đầu mối, đôn đốc thực hiện và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ Công an;
- Lưu: VT, TTr.

BỘ TRƯỞNG



Nguyễn Thanh Nghị



BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH

**Thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025
của Bộ Xây dựng**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 1212/QĐ-BXD ngày 05 tháng 11 năm 2021
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)*

Thực hiện Quyết định số 1452/QĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025 và Công văn số 3405/BCA-V01 ngày 22/9/2021 của Bộ Công an về việc triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025 với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án phòng chống ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường lành mạnh.

2. Tăng cường chỉ đạo làm chuyển biến nhận thức về nhiệm vụ và trách nhiệm, nâng cao hiệu quả thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống ma túy, nhất là vai trò của người đứng đầu. Triển khai đồng bộ các giải pháp, lấy phòng ngừa là chính, đấu tranh ngăn chặn ma túy từ xa, từ sớm là quan trọng để giải quyết tổng thể cả về giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống và kiểm soát ma túy để nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm trong phối hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống ma túy tại gia đình, cộng đồng và cơ quan, đơn vị. Thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ma túy xâm nhập vào cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Các đơn vị trực thuộc Bộ chủ động tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phòng, chống ma túy gắn với Chương trình phòng, chống tội phạm, Chương trình phòng, chống mua bán người và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Bộ. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu

quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Quyết định số 291/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW và các Nghị quyết của Quốc hội, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo về công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Đơn vị thực hiện: Các đơn vị trực thuộc Bộ.

Thời hạn thực hiện: Thường xuyên trong năm.

2. Các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị nhất là người đứng đầu phải có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đấu tranh chống các tội phạm về ma túy và sử dụng đồng bộ các biện pháp kinh tế, pháp luật, văn hoá, xã hội để tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống ma túy.

Đơn vị thực hiện: Các đơn vị trực thuộc Bộ.

Thời hạn thực hiện: Thường xuyên trong năm.

3. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong việc hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống ma túy. Tập trung phối hợp xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống ma túy năm 2021; các Nghị định, Thông tư và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến ma túy theo hướng đồng bộ, hiệu quả, thống nhất, phù hợp với luật pháp quốc tế và thực tiễn công tác phòng, chống ma túy ở Việt Nam.

Đơn vị thực hiện: Thanh tra Bộ, Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan.

Thời hạn thực hiện: Theo tiến độ quy định của các cơ quan có thẩm quyền.

4. Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác phòng ngừa, xác định đây là giải pháp chiến lược, lâu dài. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn ma túy. Thường xuyên cập nhật và phổ biến thông tin cho nhân dân về tác hại của ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp cũng như phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy, xây dựng chương trình giáo dục, tuyên truyền chuyên biệt cho thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên và các nhóm đối tượng có nguy cơ cao; kịp thời phát hiện và động viên những mô hình, cá nhân tiêu biểu trong phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Hằng năm tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6” theo Quyết định số 93/QĐ-TTg ngày 13/6/2001 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế.

Đơn vị thực hiện: Thanh tra Bộ, Trung tâm thông tin và các đơn vị có liên quan.

Thời hạn thực hiện: Thường xuyên trong năm.

5. Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy

Tiếp tục thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các Công ước quốc tế về kiểm soát ma túy, các Hiệp định và Thỏa thuận song phương, đa phương về hợp tác phòng, chống ma túy mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia. Tăng cường hợp tác, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức quốc tế, các quốc gia và vùng lãnh thổ, nhất là các nước, địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy có liên quan đến Việt Nam và có tiềm lực về tài chính, khoa học, kỹ thuật công nghệ, kinh nghiệm hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống ma túy, phòng ngừa nghiện ma túy và cai nghiện ma túy.

Đơn vị thực hiện: Các đơn vị trực thuộc Bộ.

Thời hạn thực hiện: Thường xuyên trong năm.

6. Đẩy mạnh xã hội hóa và khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia và đóng góp cho công tác phòng, chống ma túy.

Đơn vị thực hiện: Các đơn vị trực thuộc Bộ.

Thời hạn thực hiện: Thường xuyên trong năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chủ động, tích cực nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025.

2. Thanh tra Bộ: Đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện theo quy định; phối hợp với các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

3. Các đơn vị thuộc Bộ: Tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng, chống ma túy của đơn vị mình; tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện Kế hoạch; báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch định kỳ theo 06 tháng, năm và đột xuất (gửi về Thanh tra Bộ để tổng hợp).

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch, trường hợp phát sinh vướng mắc, cần sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ cụ thể, các đơn vị chủ động đề xuất, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định./.

BỘ XÂY DỰNG